



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 12 ฉบับที่ 666 ประจำวันที่ 28 เมษายน 2568

ช่วงวันที่ 21-25 เมษายน 2568

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ยอดการส่งออกในเดือน มี.ค. มีมูลค่า 29,548.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 17.8%YoY
- ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน มี.ค. ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 91.8 จากระดับ 93.4 ในเดือนก่อน
- ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาสที่ 1/68 ขยายตัวประมาณ 3%YoY
- ยอดการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเดือน มี.ค. มีจำนวน 7,432 ราย ลดลง 3.89%YoY
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.54 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 เม.ย. 68

กระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังประเมินผลกระทบจากมาตรการภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างใกล้ชิด โดย**รัฐบาลพร้อมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ได้ตามเป้าหมาย 3%** ซึ่งไตรมาสแรกถือว่าเศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมาย แต่ยอมรับว่ามาตรการภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์มีผลกระทบในวงกว้าง หากต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้เติบโตเท่าเดิมคือ 3% อาจต้องใช้จ่ายเงินถึง 500,000 ล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า**ยอดการส่งออกในเดือน มี.ค. มีมูลค่า 29,548.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 17.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน** ขยายตัวสูงสุดในรอบ 36 เดือน นับตั้งแต่เดือน เม.ย. 65 และมีมูลค่าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของการส่งออกไทย โดยได้รับแรงหนุนหลักจากสินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสำคัญอย่างสหรัฐฯ จีน สหภาพยุโรป (EU) ท่ามกลางความพยายามรับมือความเสี่ยงจากการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ ส่วนยอดการนำเข้าในเดือน มี.ค. มีมูลค่า 28,575.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 10.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้ไทยเกินดุลการค้า 973 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน มี.ค.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า**ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน มี.ค. ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 91.8 จากระดับ 93.4 ในเดือนก่อน** เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและอาฟเตอร์ช็อกส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวและส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ รวมทั้งมีเรื่องกรขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กและอะลูมิเนียมส่งออกไปสหรัฐฯ ในอัตรา 25% ที่ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ชะลอตัวลง นอกจากนี้ภาคท่องเที่ยวมีแนวโน้มชะลอตัว รวมถึงยอดส่งออกรถยนต์ลดลง จากการชะลอคำสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อรอความชัดเจนนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผย**ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาสที่ 1/68 ขยายตัวประมาณ 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน** เนื่องจากสถานการณ์ลานีญาที่ทำให้มีฝนตกมาก น้ำในอ่างและแหล่งน้ำตามธรรมชาติเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก, กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า**ยอดการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในเดือน มี.ค. มีจำนวน 7,432 ราย ลดลง 3.89% เมื่อเทียบกับปีก่อน**

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 33.54 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 18 เม.ย. 68 โดยเงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 6 เดือนครั้งใหม่ที่ 33.05 บาท/ดอลลาร์ฯ ในช่วงต้นสัปดาห์จากการพุ่งขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก แรงแซงข้อสุทธិพันธบัตรไทยของต่างชาติ และการแข็งค่าของสกุลเงินเอเชียอื่นๆ ประกอบกับเงินดอลลาร์ฯ เผชิญแรงกดดันต่อเนื่องจากความกังวลต่อผลกระทบของภาษีต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ และประเด็นความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กับประธานเฟด อย่างไรก็ตาม เงินบาททยอยอ่อนค่ากลับมาในช่วงกลาง-ปลายสัปดาห์ท่ามกลางแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ หลังมีสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินการคลังระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และการลดแรงกดดันต่อเฟด



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 9.2%MoM, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมในเดือน เม.ย. ลดลงสู่ระดับ 51.2, ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 6,000 รายจากสัปดาห์ก่อน สู่ระดับ 222,000 ราย
- **สหภาพยุโรป:** ผลผลิตภาคก่อสร้างในยูโรโซนในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 0.20%YoY, ดุลการค้าของยูโรโซนในเดือน ก.พ. เกินดุล 24 พันล้านยูโร, ดัชนี PMI รวมในเดือน เม.ย. ลดลงสู่ระดับ 50.1
- **ประเทศจีน:** ธนาคารกลางจีนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักไว้เป็นเดือนที่หกติดต่อกันในเดือน เม.ย.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** ดัชนี PMI รวมในเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.1
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.57% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน**

ประเทศสหรัฐฯ: สำนักงานสำมะโนประชากรสหรัฐฯ เปิดเผยว่ายอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือน มี.ค. พุ่งขึ้น 9.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน, เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมในเดือน เม.ย. ลดลงสู่ระดับ 51.2 จากระดับ 53.5 ในเดือน มี.ค., กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่าตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 6,000 รายจากสัปดาห์ก่อน สู่ระดับ 222,000 รายในสัปดาห์ที่สามของเดือน เม.ย.

สหภาพยุโรป: ยูโรสแตทเปิดเผยว่าผลผลิตภาคก่อสร้างในยูโรโซนในเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 0.20% เมื่อเทียบกับปีก่อน, ดุลการค้าของยูโรโซนในเดือน ก.พ. เกินดุล 24 พันล้านยูโร โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน และการนำเข้าเพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน, เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่าดัชนี PMI รวมในเดือน เม.ย. ลดลงสู่ระดับ 50.1 จากระดับ 50.9 ในเดือนก่อน

ประเทศจีน: ธนาคารกลางจีนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักไว้เป็นเดือนที่หกติดต่อกันในเดือน เม.ย. สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์, ส่วนอัตราดอกเบี้ย LPR ระยะ 1 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงสำหรับเงินกู้ส่วนใหญ่ของบริษัทและครัวเรือน ยังคงอยู่ที่ 3.1% ขณะที่อัตรา LPR ระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงสำหรับสินเชื่อจำนอง ยังคงอยู่ที่ 3.6%

ประเทศญี่ปุ่น: เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่าดัชนี PMI รวมในเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.1 จากระดับ 48.9 ในเดือนก่อน

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 2.57% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญา้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน มิ.ย. 68 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 68 ที่ระดับ 63.02 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 1.66 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 2.57% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ราคาน้ำมันร่วงลงเนื่องจากความกังวลเรื่องอุปทานล้นตลาดจากกลุ่มโอเปกพลัส, แนวโน้มอุปสงค์ที่ไม่แน่นอนท่ามกลางความตึงเครียดด้านการค้า และแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2568)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีการผลิตเดือน เม.ย., การจ้างงานภาคเอกชนเดือน เม.ย., ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 1/68, ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน เม.ย., อัตราการว่างงานเดือน เม.ย.
- **สหภาพยุโรป:** การเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 1/68, ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือน เม.ย., อัตราเงินเฟ้อเดือน เม.ย., อัตราการว่างงานเดือน มี.ค.
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลขกำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน มี.ค., ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการเดือน เม.ย.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน มี.ค., ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการขั้นสุดท้ายเดือน เม.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน เม.ย., อัตราการว่างงานเดือน มี.ค.